

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๕๘๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชักชวนแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขยายความหมายการดำเนินงานตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ครอบคลุมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติไปก่อนได้ จึงขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางเพิ่มเติมในการดำเนินการตามฉบับดังกล่าว โดยเพิ่มความในข้อ ๔ ให้รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเก่าไม่จำหน่ายรายชื่อ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ไม่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศฯ ในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งกรณีที่ระบบสารสนเทศฯ ตรวจสอบพบว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ขาดคุณสมบัติแต่เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพครบทุกประการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ , ๔๑๓๕ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓



แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
<p>๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่นำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศฯ หรือบันทึกเลขประจำตัวประชาชนผิด รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเก่าไม่จำหน่ายรายชื่อหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ไม่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศฯ ในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งกรณีที่ระบบสารสนเทศฯ ตรวจสอบพบว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ขาดคุณสมบัติแต่เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพครบทุกประการ</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการเบิกจ่ายรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเปิดระบบสารสนเทศฯ ให้มีการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ และบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย เพื่อให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนถัดไป แล้วขอรับงบประมาณในส่วนที่ขาดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดสรรเงินคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่บันทึกข้อมูลตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชักซ้อม โดยให้พิจารณาความบกพร่องตามควรแก่กรณี</p>